

# Bỏ thai bằng thuốc bao nhiêu lâu thì hết chảy máu? Cần phải chú ý một số gì?

Phá thai nội khoa là phương pháp phá thai nội khoa nhanh chóng, an toàn cũng như số trường hợp thành tựu khá cao. Sau bỏ thai, tình trạng xuất huyết âm đạo khiến cho rất nhiều phái đẹp lo lắng, chưa biết phá thai bằng cách uống thuốc bao lâu thì hết ra máu?



Bài viết dưới đây được tư vấn do bác sĩ chuyên khoa sẽ giúp cho nữ giới có câu trả lời.

Phá thai bằng cách uống thuốc là giải pháp phá thai nội khoa, nghĩa là dùng thuốc để chấm dứt một thai kỳ mà không nên can thiệp phẫu thuật vào buồng dạ con của cơ thể nữ giới. Phương pháp phá thai này được nhận xét nhanh chóng, an toàn cùng với cho số trường hợp thành tựu dài lên tới 98%.

Chấm dứt thời kỳ thai nghén nội khoa dùng phối hợp hai kiểu thuốc là Mifestad 200mg cùng với Misoprostol 200mcg có chức năng làm thai nhi ngừng tiến triển, kích thích tử cung thắt bóp và tổng mô thai ra bên ngoài cơ thể như cách thức hoạt động của sảy thai tự nhiên. Thuốc bỏ thai chỉ hiệu quả đối với bào thai nằm trong dạ con, không hiệu quả với tình huống thai nhi nằm ngoài dạ con.

Sau khi dùng thuốc phá thai, chị em sẽ xuất hiện xuất huyết âm hộ như khi đến kỳ nguyệt san, đó là dấu hiệu nhận biết của phá thai thành công. Lúc ra hết túi thai, hiện tượng xuất huyết sẽ đỡ, Chính vì vậy phái đẹp tận gốc an tâm. Cần thiết cần tái xét nghiệm đúng lịch hẹn của bác sĩ chuyên khoa để xét nghiệm lòng dạ con có sạch hoặc chưa.

Bác sĩ phụ khoa cho biết, phá thai bằng thuốc được ưu tiên chỉ trong trường hợp mang bầu phía ngoài ý muốn, phụ nữ mang thai có bệnh lý phức tạp không thể mang thai hay thai nhi bệnh lý nặng nề buộc phải chấm dứt thai kỳ để đảm bảo chất lượng sống cho trẻ khi hình thành. Tuổi thai trong chỉ dẫn dùng thuốc bỏ thai là 4-7 tuần. Ở tuổi thai lớn hơn vẫn có thể lấy thuốc, song số trường hợp thành tựu thấp, có nguy cơ cần phải can thiệp thêm phẫu thuật Rồi.

Về chống chỉ định, thuốc sử dụng phá thai không nên dùng trên cơ thể có căn bệnh tim mạch nặng nề, có tiền sử tắc mao mạch hoặc bị tắc mạch, bệnh lý tuyến thượng thận, mất máu, biến đổi đông máu hoặc dị ứng đối với một số thành phần có trong thuốc phá thai... (2)

## Phá thai nội khoa bao phút thì hết chảy máu?

Cần phải hiểu rằng bỏ thai với giải pháp nào cũng vẫn có hiện tượng chảy máu âm đạo. Bỏ thai bằng thuốc sẽ kích ứng tử cung bóp tử cung để đẩy mô thai ra bên ngoài, tình trạng đau nhẹ ở bụng dưới cùng với ra máu "cô bé" là triệu chứng của việc dùng thuốc bỏ thai thành tựu, chị em phụ nữ không nên quá hoang mang.

Vậy phá thai bằng thuốc ra máu bao nhiêu lâu thì hết? Bác sĩ chuyên khoa Khánh Quyên cho biết, thông thường tình trạng xuất huyết sau sử dụng thuốc bỏ thai sẽ lâu ngày khoảng 2 tuần. Các ngày trước tiên số lượng máu ra không ít, Sau đó sẽ giảm sút dần và ngừng hẳn giống 1 những ngày kinh nguyệt.

Nhưng, một tỷ lệ hiện tượng chảy máu có thể lâu ngày hơn do một số tác nhân sau:

Tuổi thai nhi: phá thai nội khoa được ưu tiên chỉ định cho tuổi thai 4-7 tuần. Thực hiện bỏ thai tại tuổi thai càng nhỏ thì quá trình tử cung bóp và đẩy mô thai ra phía ngoài sẽ sớm hơn, Vì vậy tình trạng xuất huyết cũng ít hơn. Bên cạnh đó, tại tuổi thai rất lớn hơn thì việc tống mô thai sẽ kéo dài hơn, Do đó có thể chảy máu dặt hơn.

Sức khỏe của người phái đẹp: Nếu như sức khỏe tốt, quá trình khôi phục sau phá thai sớm hơn cũng sẽ khiến cho thời gian chảy máu "cô bé" ngắn hơn so với người có sức khỏe yếu hơn.

Tác dụng phụ của thuốc: 1 số trường hợp chị em bắt gặp phản ứng nhẹ với một số đối tượng có trong thuốc phá thai, Việc này có nguy cơ khiến thời điểm ra máu kéo dài hơn thường thì.

Nếu mà cảm thấy tình trạng chảy máu âm hộ kéo dài, phải thay thế bằng rửa ráy liên tiếp, mỗi giờ thấm thấu ướt đẫm 2 băng vệ sinh cùng với ra trong 2 giờ liền là biểu hiện bất thường cần kiểm tra ngay để được can thiệp sớm.

Xem thêm:

<https://trungtamytecamle.com/pha-thai-o-dau-tot-nhat-8-dia-chi-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

<https://trungtamytecamle.com/chi-phi-pha-thai-het-bao-nhieu-tien-bang-gia-hut-thai>

<https://trungtamytecamle.com/10-cach-pha-thai-an-toan-nhanh-nhanh-nhanh-khong-dau-ngay-tai-nha>

<https://trungtamytecamle.com/gia-chi-phi-pha-thai-bang-thuoc-het-bao-nhieu-tien>

<https://trungtamytecamle.com/mua-thuoc-pha-thai-o-dau-gia-bao-nhieu-luu-y-pha-thai-bang-thuoc>

<https://trungtamytecamle.com/cach-pha-thai-1-thang-tuoi-co-anh-huong-gi-khong>

<https://trungtamytecamle.com/co-thai-2-thang-pha-duoc-khong-cach-pha-thai-2-thang-tuoi>

<https://trungtamytecamle.com/cach-pha-thai-2-tuan-tuoi-co-anh-huong-gi-khong>

## Tại sao thấy hiện tượng ra máu kéo dài lúc uống thuốc phá thai?

Tình trạng xuất huyết âm đạo lâu ngày có thể bắt nguồn từ những tác nhân sau:

Viêm nhiễm tử cung: Có một số trường hợp dùng thuốc bỏ thai nhưng mà tử cung tử cung bóp kém, chưa thể tống mô thai ra ngoài khiến thai lưu lâu trong tử cung dẫn tới tình trạng viêm nhiễm. Lúc này, nữ

giới có khả năng gặp các dấu hiệu nhận biết như sốt dài, đau đớn bụng, chảy máu âm hộ kéo dài cũng như máu có mùi hôi...

Mất cân bằng đông máu: Trong tình huống thai lưu nhưng mà chờ nên nhận thấy cũng như xử trí kịp thời có thể gây ra hiện tượng thay đổi đông máu. Lúc này, người sẽ mắc chảy máu không dễ dàng cầm dẫn đến ra máu nhiều, nguy hiểm hơn có khả năng gây ra băng huyết cũng như chi phối tính mạng.

Hàng đầu bởi lý vì này, khuyến cáo phụ nữ chờ nên tự tiện dùng thuốc bỏ thai ngay tại nhà, cần phải chọn trung tâm y tế chất lượng để được thăm khám tình trạng thay đổi đông máu trước khi tiến hành bỏ thai, tiên số lượng khả năng cùng với có kế hoạch can thiệp hữu hiệu.

## **Chảy máu kéo dài sau khi phá thai bằng thuốc có nguy hiểm lắm không?**

Bác sĩ cung cấp, tình trạng chảy máu kéo dài sau bỏ thai bằng thuốc Nếu không nên can thiệp khắc phục sớm sẽ rất nguy hiểm, chị em phụ nữ có thể đối mặt với một số nguy cơ sau:

- Mất máu nặng: khi cơ thể mất không ít máu song chờ nên can thiệp có thể rơi vào trạng thái suy kiệt, chị em phụ nữ có thể mắc hạ huyết áp, sây sẩm mặt mày, choáng ngất.
- Bị bệnh nhiễm trùng phụ khoa: âm hộ chảy máu lâu ngày làm cho vùng kín luôn trong trạng thái ẩm ướt, đây là môi trường thuận lợi cho một số căn nguyên gây bệnh sinh sôi cũng như phát triển. Kết hợp với việc rửa ráy chỗ kín sai lầm giải pháp chủ yếu là căn nguyên dẫn đến nhiều chứng bệnh nhiễm trùng phụ khoa thường gặp như bệnh viêm âm đạo, viêm tử cung, viêm phần phụ...
- Chi phối đến sức khỏe sinh sản: bất cứ thất thường nào trong người tuy vậy lại xem thường, lờ là không xét nghiệm là căn nguyên làm cho hiện tượng trở trầm trọng, khó chữa. Tương tự, tình trạng xuất huyết âm đạo kéo dài song không kiểm tra ngay có nguy cơ gây ra bệnh nhiễm trùng phụ khoa – một trong số các nguyên nhân gây hiện tượng bệnh vô sinh hiếm muộn, khó có thai trong tương lai.

## **Nên làm gì lúc mắc xuất huyết sau lúc bỏ thai bằng thuốc?**

Lúc bị xuất huyết âm hộ lâu ngày sau lúc bỏ thai bằng thuốc, chị em phụ nữ đòi hỏi ngay cơ sở y tế để được kiểm tra, chẩn đoán xác định nguyên nhân và có hướng can thiệp xử lý sớm.

Bác sĩ chuyên khoa Khánh Quyên cho thấy, tùy vào căn nguyên tìm thấy mà chuyên gia sẽ có tư vấn cùng với chỉ định trị khoa học. Chẳng hạn, Nếu mà xuất huyết kéo dài bởi vì sót thai, sót nhau, bác sĩ chuyên khoa sẽ có chỉ dẫn lấy thêm thuốc hoặc can thiệp thủ thuật phá thai ngoại khoa trong trường hợp cần thiết. Nếu do nhiễm trùng, bác sĩ chuyên khoa sẽ kê toa thuốc cầm máu hoặc thuốc kháng sinh phù hợp.

Lưu ý của chuyên gia sau khi phá thai nội khoa

Ngoài vấn đề quan tâm bỏ thai bằng thuốc bao lâu mới hết ra máu, chị em phụ nữ nên chú ý một số câu hỏi sau để sớm phục hồi sức khỏe sau phá thai:

- Tuân thủ đúng chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt sau bỏ thai theo phương dẫn của bác sĩ.
- Không làm việc nặng nhọc, không khuân vác nặng nề trong vài tuần đầu sau phá thai.
- Rửa ráy vùng kín sạch, thay thế băng làm sạch hàng ngày, đặc biệt không co rửa sâu trong "cô bé".

- Khẩu phần ăn uống cung cấp toàn bộ chất dưỡng chất, nhất là nhóm món ăn giàu sắt như thịt bò, thịt nạc, sữa, trứng cùng với các kiểu rau quả khác biệt.

- Cấp thiết nhất, cần phải tái xét nghiệm theo lịch hẹn của bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám hiện tượng tổng mô thai sau dùng thuốc. Tới ngay địa chỉ y tế lúc có những triệu chứng thất thường để được can thiệp sớm.